

สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะจากการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมฯ

ที่	ประเด็น	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
๑	การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	<p>๑. ให้จังหวัดใช้กลไกกองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) ในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศ อย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านการปฏิบัติการ ฝ่ายระวังและควบคุม (ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง) - กอ.รมน.จังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	
๒.	กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย ทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน โดยกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่		<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านการปฏิบัติการ ฝ่ายระวังและควบคุม (ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง) - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 	
๓.	ให้อำเภอกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณากำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง รวมทั้งดำเนินการควบคุมโรคตามที่กำหนดในแต่ละระดับพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดกว่าระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ได้		<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
	<p>๔. ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรค และค้นหาบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากบุคคลใดที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ได้รับการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ขอให้ดำเนินการกักกันตนเอง (Self-Quarantine)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์ (สำนักงานจังหวัดระยอง) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	
	<p>๕. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในพื้นที่ โดยขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์ (สำนักงานจังหวัดระยอง) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการ และการประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	
	<p>๖. ดำเนินการสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อ และดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D/M/H/T/T) ประกอบด้วยการเว้นระยะระหว่างกัน (Distancing) การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ (Mask Wearing) การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ (Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ สังเกตอาการ (Temperature Check) และการใช้แอลกอฮอล์เช็ดขี้ไต้ (Thaichana)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 	
	<p>๗. เน้นย้ำให้สถานประกอบการ/โรงงาน ที่ยังเปิดดำเนินการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D/M/H/T/T) ทั้งในบริเวณโรงงาน และที่พักอย่างเคร่งครัด หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงอาจพิจารณาปิดสถานประกอบการ/โรงงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 	
	<p>๘. ดูแลสถานบริการ สถานบันเทิงในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาลดการอนุญาตให้มีการจัดงานเทศกาลรื่นเริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	

ที่	ประเด็น	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
๒	การบริหารแรงงานต่างด้าวในพื้นที่	<p>๑. ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่เป็นเวลาที่ได้อินนุญาติ ให้มาทำงานชั่วคราว เพื่อขออนุญาตทำงานเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจผู้ประกอบการ รวมทั้งกำกับดูแลและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ในประเทศอีก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยในจังหวัดระยอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง - สำนักงานประมงจังหวัดระยอง - ด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	
๓	มาตรการป้องกันการเล่นการพนันในพื้นที่	<p>อาศัยกลไกฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านการข่าว และประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันอย่างขมวด เนื่องจากมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - กอ.รมน.จังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	
๔	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	<p>ใช้กลไกกองอำนาจการรักษามันคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเด็ดขาด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กอ.รมน.จังหวัดระยอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ 	
๕	การขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>๑. ขับเคลื่อนแนวทางการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนด โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และการวางมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดที่เกิดซ้ำบ่อยครั้งบริเวณถนนที่เป็นทางร่วม ทางแยก หรือทางที่มีรถไฟตัดผ่าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง) - สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 	

ที่	ประเด็น	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
		<p>๒. ให้อุทกภาคส่วนบรรณรชคให้ประชาชนพักอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัวและหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อใ้ปลอดภยจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการและการประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง) - อำเภอทุกอำเภอ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 	

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดระยอง